



## กลุ่มจักสานใบตาล

ผลิตภัณฑ์จาก 'ต้นตาล' ผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาคนเมืองเพชร ยังมีหัตถการจากใบตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย แสงทอง หรือพีแฉ่ว และพีหนุ่ย (นางสาวดวงกมล ดนตรี) สร้างสรรค์ด้วยสองมือและหนึ่งหัวใจ ผลิตเป็นสินค้าต่างๆโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น สร้างเป็นอาชีพและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน พีแฉ่ว และพีหนุ่ยมีความรู้เรื่องการสานใบตาลเป็นรูปสัตว์ต่างๆตั้งแต่เด็กและพัฒนาสู่การประดิษฐ์เป็นสินค้าต่างๆ ทั้ง โคมไฟ พวงมาลัย และดอกไม้

ผลิตภัณฑ์ของพีแฉ่วและพีหนุ่ยมีทั้งที่เป็นสิริธรรมชาติและย้อมสีเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า การผลิตสินค้าแต่ละชิ้นของพีแฉ่วเกิดจากการลองผิดลองถูกจนพบวิธีการที่ดีที่สุด อีกทั้งพีแฉ่วยังผลิตสินค้าทุกชิ้นด้วยใจที่รักในงานประเพณี ทำให้พีแฉ่วหมั่นคิดหารูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ทำสินค้าทุกชิ้นด้วยความประณีตและใส่ใจในรายละเอียด ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย

ในการจัดจำหน่ายสามารถซื้อสินค้าได้ที่บ้านของพีแฉ่วและพีหนุ่ย บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หรือซื้อตามงานออกร้านของหน่วยงานราชการ รวมถึงสามารถสั่งทำสินค้าได้ โดยติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๔๙-๕๒๗๐



## กลุ่มต้นตาลโตนด

ต้นตาลโตนด ๔๕๐ ต้นที่ปลูกบนเนื้อที่ ๑๐ ไร่กลายเป็นสวนตาลที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คุณอำนาจ ภูเงินและครอบครัว ทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับต้นไม้คู่เมืองเพชรอย่าง “ต้นตาลโตนด” ด้วย

ต้นตาลเป็นพืชที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเพราะเป็นพืชที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา มาก อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เพียงแต่ต้องเลือกสภาพดินที่มีความชื้นเพียงพอและต้องให้ต้นตาลได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้ต้นตาลก็จะเติบโตและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่นานเกินรอ การปลูกต้นตาลไม่ยุ่งยากนักโดยปลูกจากเมล็ดตาลที่เริ่มมีต้นอ่อนงอกออกจากเมล็ด ในสวนของคุณลุงถนอมต้นตาลทุกต้นจะปลูกด้วยวิธีเดียวกันคือการวางเมล็ดที่งอกฝังกับไม้หลักที่ปักไว้โดยให้เมล็ดเอียง ๔๕ องศา วิธีนี้จะเป็นช่วยให้ต้นตาลมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงขึ้น

การปลูกต้นตาลนอกจากจะเป็นไปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีคุณค่าซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงทุกที ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถือกำเนิดและเติบโตมาพร้อมกับต้นตาลอีกด้วย



## กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม

ลุงน้อย หรือคุณสุริยะ ชวงค์ อายุ ๖๗ ปี เกษตรกรที่ได้น้อมนำทฤษฎีไร่นาสวนผสมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการปลูกพืชไร่พืชสวนแบบผสมผสาน โดยในพื้นที่กว่า ๑๒ ไร่ของลุงน้อยจะปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ เช่น ชมพูพันธุ์เพชรสายรุ้ง กล้วยหอมทอง มะละกอ มะพร้าว

การทำไร่นาสวนผสมของลุงน้อยนั้นจะมีจุดเด่นคือ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติแทนสารเคมี รวมทั้งการมีบ่อน้ำที่เพียงพอและแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ลุงน้อยยังใช้ความรู้สาขาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและจัดการ เช่น คิดค้นการทำบันไดเหล็กแทนไม้พะองป็นต้นตาล จัดการระบบการเงินด้วยการทำบัญชีครัวเรือน และการทำการตลาด โดยลุงน้อยจะศึกษาความต้องการของตลาดและตรวจสอบราคาของผักผลไม้ที่แตกต่างไปตามเทศกาลและฤดูกาล เพื่อนำมาวางแผนการปลูกพืชในแต่ละเดือนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ๆ

สวนของลุงน้อยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) จากกรมวิชาการเกษตร ส่วนลุงน้อยเองก็ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย อาทิ รางวัลเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ, เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๙ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากท่านใดสนใจอยากเยี่ยมชมสวนลุงน้อยหรือศึกษาข้อมูลการทำไร่นาสวนผสม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุริยะ ชวงค์ (ลุงน้อย) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๘๖-๘๗๘๖ หรือติดต่อที่ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๒ ตำบลถ้ำทอง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

<https://www.youtube.com/watch?v=ISyYcmKfScQ> ข่าวสารคดีเกษตรกร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๒๐๑๖

จุดเด่นของ คุณสุริยะ ชวงค์ หรือลุงน้อย เกษตรกรที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากจะทำสวนไม้ผลแล้ว ยังจดบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๘ ปี จนรู้ต้นทุนการผลิต แล้วนำมาวิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุน เพื่อวางแผนปลูกพืชรวมถึงการตลาดให้เหมาะสม

มีตัวอย่างจากการจดบัญชีเพื่อลดต้นทุนมาให้ชม นี่คือน้ำพอง ที่ลุงน้อยใช้ป็นต้นตาลที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ ๒ ปี และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเปลี่ยนไปใช้เหล็กสำหรับเสียบพองอย่างที่เห็นอยู่นี้แทน มีอายุการใช้งานนานกว่าแข็งแรงมากขึ้น และปลอดภัยกว่า

ลุงน้อยเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีปัญหาหน้าท่วม จึงเลือกปลูกต้นตาล ซึ่งทนต่อสภาพน้ำท่วมได้ ที่สำคัญได้ทั้งลูกตาลสด หรือจะแปรรูปขายก็ได้

ลูกตาลสด หวาน ชื่นใจ ทานในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ ช่วยคลายร้อนได้ดีเลย

การทำบัญชีทุกวัน ทำให้หาวิธีที่จะลดต้นทุนอยู่ตลอดเวลา และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างดี ๆ "อุปกรณ์ดักแมลงวันทอง" ที่คิดค้นขึ้นเอง ลุงน้อยจะติดไว้ตั้งแต่ทางเข้าสวน และตามจุดต่างๆ เพื่อลดการใช้สารเคมี

นอกจากนี้ ยังวางแผนปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ชมพูเพชร มะนาว กล้วย และมะละกอ เพื่อให้มีรายได้ทั้ง



## ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านลาด หมู่ ๕ บ้านดอนตะโก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ขึ้นอำเภอละ ๑ ศูนย์ทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีศูนย์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๘ ศูนย์ ศพก.อำเภอบ้านลาดนับว่าเป็นหนึ่งใน ๘๘๒ ศูนย์จากศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด เดิม ศพก.อำเภอบ้านลาด ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านท่าสะพาน ตำบลโรมะขาม ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศาลาเรียนรู้ฯ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คณะทำงานจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯหลังใหม่ขึ้น ณ บ้านดอนตะโก หมู่ ๕ ตำบลถ้ำรงค์ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในด้านการผลิตสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการผลิต เพื่อให้เกษตรกรเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาสินค้าของตนเอง และชุมชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านลาด หมู่ ๕ บ้านดอนตะโก มีนายบรรพต มามากเป็นประธานกลุ่ม

<https://www.youtube.com/watch?v=IQDRO๑G๓๗๐>

The screenshot shows a YouTube video player with a sign in the background. The sign reads: "ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก) ต.โรมะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี". Below the video, the title is "เปิดแล้ว!!! ศพก.อำเภอบ้านลาด หลังใหม่ ณ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี" and the channel is "Petchpoom Hotnews". The right sidebar shows a list of recommended videos, including "แม่ค้ากว่า 100 บุกล้อมเรียงห้างเมืองเพชร เหตุอุกฤษ-สิงหนาทชายของ Petchpoom Hotnews" and "เที่ยวเที่ยว The Route | ตอน 252 | เริ่มต้นประจักษ์ภาคใต้ เริ่มที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี".

### กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทำน้ำพริกแกง)

จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๘ โดยมี นางพร้อย พุ่มนุช เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก ๕๓ คน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกรู้จักสร้างงานและสร้างรายได้เสริม มุ่งเน้นผลิตอาหารวัสดุคุณค่าทางด้านโภชนาการ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพริกทุกวันจันทร์ หรืองานเทศกาลต่างๆที่มีการใช้น้ำพริกเป็นจำนวนมาก



## กลุ่มต้นตาลประดิษฐ์

กลุ่มต้นตาลประดิษฐ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีนางศจี แสงทอง เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกจำนวน ๒๔ คน เกิดจากชาวบ้านอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่ทำ และต้นตาลก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงได้จัดอบรมอาชีพเสริมสอนวิธีการทำต้นตาลประดิษฐ์



### กลุ่มจักรสานไม้ไผ่

กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ จัดตั้ง โดยมีนางหนูน้อย บัณฑิต เป็นประธานกลุ่มจักรสานไม้ไผ่ มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานอาชีพจากคนรุ่นเก่าที่ทำกันต่อๆมา ต่อมาได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มจักรสานขึ้น เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีไม้ไผ่ขึ้นเองตามธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมากจึงมีการรวมกลุ่มกันจักสานไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ ตะกร้า ฝาชี กระจอน และอื่นๆอีกหลากหลาย ทำให้ชุมชนและคนในกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น





## ลิเกกลองยาว

ลิเกกลองยาว เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างลิเก และกลองยาวสมัยใหม่ ซึ่งสมัยก่อนการแสดงกลองยาวของชาวถ้ำรงค์จะเป็นการแสดงที่อ่อนช้อย เรียบง่าย และสวยงาม ด้วยความเรียบง่ายและไม่มีความแตกต่างจากการแสดงกลองยาวทั่วไป ทางคุณครูจึงร่วมกับคุณครูท้องถิ่นคิดดัดแปลงให้มีการนำลิเกเข้ามาผสมผสานกับการแสดงกลองยาวสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สนุกสนาน และน่าสนใจยิ่งขึ้น

โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคณะลิเกที่เลิกทำการแสดงแล้วได้นำชุดลิเกมามอบให้ จึงมีการดัดแปลงชุดให้น้องๆนักเรียนได้ใส่แสดงกัน

จุดมุ่งหมายของการเล่นลิเกกลองยาว คือ น้องๆเยาวชนชนได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไม่หลงลืมรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และรู้จักสืบทอดวัฒนธรรมการตนเองสืบต่อไป

คุณครูผู้สอน

๑. ครูอรรธรณ เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงงาม
๒. ครูประทีป เสหะโท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดม่วงงาม
๓. ครูสัมฤทธิ์ ศิรินันท์ (ลุงจ้อย) ครูท้องถิ่น

โดยลุงจ้อยเป็นผู้ที่สอนและศึกษาน้องๆตีกลองยาวและรำลิเกกลองยาวมานานนับ๑๐ปี เมื่อสมัยก่อนลุงเคยเล่นลิเกมาก่อน และเคยตีกลองยาว ต่อมาเมื่อเลิกเล่น ก็มีโอกาสดำสอนน้องๆนักเรียนซึ่งเป็นเสมือนลูกหลานตีกลองยาวและรำรำจนถึงปัจจุบัน ด้วยหวังใจว่าน้องๆจะรักและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมลิเกกลองยาวสืบต่อไป ถึงแม้วันหนึ่งลุงจะจากไปแต่กลองยาวก็ยังคงอยู่คู่บ้านเราด้วยมีลูกหลานสืบทอดการแสดงลิเกกลองยาว

การแสดงลิเกกลองยาวนอกจากเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังสร้างรายได้พิเศษให้กับเด็กๆอีกด้วย เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีที่จ้างไปแสดงในงานมงคลต่างๆตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็น งานบวช งานแต่งงาน งานเปิดร้าน และงานมงคลอื่นๆ



### กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย กลองยาว

กลุ่มการละเล่นพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย กลองยาว จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยนายมาก วิจารณ์ เป็นผู้สืบทอดการละเล่นพื้นบ้าน เพลงพวงมาลัย มาตั้งแต่ เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่๒ และเป็นกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านมาบ้านมา มีการว่าจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ เกิดเป็นรายได้แห่งชุมชน ทำให้คนในชุมชนมารายได้เพิ่มมากขึ้น



### กลุ่มพันธุ์ข้าว

กลุ่มพันธุ์ข้าว จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยนายสุจิน กลิ่นสน เป็นประธานกลุ่มในการจัดตั้งเป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นรักษาพันธุ์ข้าวไว้หมุนเวียนใช้ภายในชุมชน และเป็นการช่วยให้คนในชุมชนมาพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุนการทำกรเกษตรลงไปได้เยอะ ทำให้คนในชุมชนมารายได้เพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาหนี้สินทั้งนอกระบบและในระบบในชุมชนให้ลดลงได้



## กลุ่มแพทย์แผนไทย

กลุ่มแพทย์แผนไทย จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยางชูศรี สะอาดนัก เป็นสมาชิกของกลุ่มแพทย์แผนไทย มีการฝึกการเรียนรู้โดย กศน. บ้านลาด อบต.ถ้ำรงค์ เป็นผู้เข้ามาให้ความรู้ เข้ามาฝึกสอน จึงมาการดำเนินการต่อและมีการไปเรียนเพิ่มเติม จึงเกิดเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นภายในชุมชน ทำให้คนในชุมชนเกิดอาชีพเพิ่มมากขึ้น



## กลุ่มไก่ชนค่าย ส.อำมฤต

กลุ่มไก่ชนค่าย ส.อำมฤต โดยนายสำเร็จ อำมฤต เป็นประธานกลุ่มมีการนำไก่ชนมาเลี้ยง จนนำไปชนกัน เกิดเป็นอาชีพ มีรายได้ไม่เฉพาะจากการขายไก่ชน คนในชุมชนเกิดมีความสนใจเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาหนี้สินทั้งนอกระบบและในระบบในชุมชนให้ลดลงได้



### กลุ่มขนมหวานทำขนมหวาน

กลุ่มขนมหวานทำขนมหวาน เป็นอาชีพซึ่งสืบทอดกันมาในครอบครัวเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน โดยในหมู่ที่๑ ผู้ที่ประกอบอาชีพทำขนมหวานส่วนใหญ่จะเป็นคนในครัวเรือนเดียวกันแต่ต่อมาได้มีครอบครัวที่แยกออกมาทำขนมหวานจำหน่าย มีการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ทำขนมหวานอยู่ในละแวกเดียวกันถือว่าเป็นแหล่งการผลิตขนมหวานแห่งใหญ่ในตำบลถ้ำรงค์เลยทีเดียว ครอบครัวคุณไพรัตน์ อำนวย, คุณประสงค์ อำนวย, คุณสำเร็จ อำนวย, คุณแหว ทองเขียว, และคุณน้ำหวาน อำนวย เป็นคนในครัวเรือนเดียวกันได้มีการเรียนรู้การทำขนมหวานมาจากบรรพบุรุษและได้สืบทอดขนมหวานจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์



### กลุ่มเรือยาวตำบลถ้ำรงค์

กลุ่มเรือยาวตำบลถ้ำรงค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยนายณรงค์ กั้นพร้อม เป็นผู้สืบทอดอาชีพประกอบเรือขนาด ๗ ฝีพายมาจากบิดา ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อนำไปแข่งขัน ต่อได้ได้นำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาประกอบเรือพายขึ้นมาเอง และได้นำเรือแข่งขันในทุกๆงาน เกิดเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในครอบครัว แก้ปัญหาหนี้สินทั้งนอกระบบและในระบบในชุมชนให้ลดลงได้ ปัจจุบันสืบทอดมาขุนบุตรชาย นายมนตรี กั้นพร้อม



## กลุ่มเลี้ยงวัวลาน

กลุ่มเลี้ยงวัวลาน โดยนายชัยชาญ วาสนา เป็นผู้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนนิยมเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมจากการทำการเกษตร และนิยมนำวัวมาวิ่งลานหลังจากการว่างจากการทำนา

